



ผนวก ๘.๑๗

แนบท้าย คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๑๑๐ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑	<p>ประธานกรรมการ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด</p> <p>(๑) กำหนดเส้นทาง จำนวน ผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทาง</p> <p>(๒) กำหนดจำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งไม่ประจำทาง</p> <p>(๓) กำหนดเส้นทาง จำนวน ผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก</p> <p>(๔) กำหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง</p> <p>(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง</p> <p>การกำหนดตาม (๑) และ (๔) เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแล้วจึงจะใช้บังคับ และการกำหนดตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p>	-	- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
๒	<p>ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำจังหวัด</p> <p>(๑) กำหนดสถานที่รองรับคนโดยสาร</p> <p>(๒) กำหนดเส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสาร</p> <p>(๓) กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ</p> <p>(๔) ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ</p>	-	- กฎกระทรวง ว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัด และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒ (ต่อ)	<p>(๕) กำหนดค่าจ้างบรรทุกโดยสารหรือค่าบริการอื่น ในแต่ละเส้นทางหรือท้องที่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำท้องที่เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการประจำจังหวัดมอบหมาย</p>			<p>อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด</p>
๓	<p>ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด</p> <p>(๑) บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยให้เชื่อมโยงกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) และเป็นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกำหนดเพื่อดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์</p> <p>(๒) กำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางตามที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกำหนด และให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานภายในจังหวัดเพื่อให้มีการกำกับติดตามการใช้เงินที่จัดสรรของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ขอรับจัดสรรเงิน</p> <p>(๓) พิจารณาการขอรับจัดสรรและกลั่นกรองคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งคำขอ</p> 	<p>- คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ ถนน น ที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ เรือ่ง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด</p>	<p>- ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด</p>

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๓ (ต่อ)	<p>(๔) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน/ที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับการพิจารณา หรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย</p> <p>(๕) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมอบหมาย</p> <p>(๖) รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทราบ</p> <p>(๖) ให้คณะอนุกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้คณะอนุกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจะได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน</p>			อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
๔	<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>๑. การย้ายข้าราชการพลเรือนภายในจังหวัด เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด</p> <p>๒. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งระดับบรรจุ</p>	<p>- คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๔๓๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก</p> 	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑</p>	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔ (ต่อ)	<p>(ก) ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลในพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด</p> <p>(ข) คัดเลือกบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนดเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ</p> <p>๓. การดำเนินการด้านความรับผิดชอบละเมิดกรณีทรัพย์สินในความครอบครองของกรมการขนส่งทางบกในส่วนภูมิภาคเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p> <p>(ก) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด</p> <p>(ข) วินิจฉัยสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>(ค) รายงานผลการดำเนินการตาม (ก) และ (ข) ให้กรมการขนส่งทางบกทราบ</p>			อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
๕	<p>แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง</p> <p>- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัด</p> <p>- แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งอื่นของสำนักงานขนส่งจังหวัด</p>	<p>- คำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ ๒๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑</p>	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
๖	<p>การบริหารงบประมาณ</p> <p>- อนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในเขตที่รับผิดชอบ</p>	<p>- คำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ ๘๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและ กรณีส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรของสำนักงานประกันสังคม</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด



ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๗	การบริหารงบประมาณ - การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณภายใต้แผนงบประมาณ เดียวกัน	- คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๑๑๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจการบริหาร งบประมาณให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ - พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ - ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ มอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ระเบียบว่าด้วยการ บริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
๘	การบริหารงานบุคคล - อนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดและ สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	- คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๑๘๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	ขนส่ง จังหวัดลำพูน
๙	การให้ความเห็นขอการจดทะเบียน รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล - ยกเลิกการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดให้ความเห็นขอการจดทะเบียน รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	- คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๘๘๓/๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจในการให้ความ เห็นขอการจดทะเบียน รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตจังหวัดอื่น 	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔	ขนส่ง จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๐	<p>การบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ</p> <p>(๑) การเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค การพิจารณาเลื่อนชั้นค่าจ้างและการออกคำสั่งเลื่อนชั้นค่าจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดหรือใกล้เคียงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๒) การดำเนินการทางวินัยลูกจ้างประจำ</p> <p>- มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดำเนินการทางวินัยลูกจ้างประจำ ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สั่งลงโทษลูกจ้างประจำผู้กระทำความผิดวินัยร้ายแรง และสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน</p>	<p>- คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<p>ขนส่ง จังหวัดลำพูน</p>
๑๑	<p>การบริหารงบประมาณ</p> <p>- การซื้อหรือจ้างและจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ ๗๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงบประมาณ (การสั่งซื้อสิ่งจ้าง) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> 	<p>ขนส่ง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม ผนวก ๖</p>